

Tháng 10 năm 2023

HOẠT ĐỘNG LONE STAR: CHI PHÍ CỦA VIỆC TÀI TRỢ KHÔNG THÍCH.

MỘT PHẦN TÍCH CHI TIẾT VỀ SÁNG KIẾN VI PHẠM HIẾN PHÁP



SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA LONE STAR LÀ GÌ?

Operation Lone Star (OLS) là một kế hoạch thi hành pháp luật của Texas không hợp pháp và nguy hiểm, lãng phí nguồn lực quan trọng của tiểu bang để nhắm đến những người di dân để bắt giữ, giam giữ và trục xuất. Được tạo ra vào tháng 3 năm 2021 bởi Thống đốc Texas Greg Abbott và được tài trợ gần \$5 tỷ đô la từ ngân sách của tiểu bang, hoạt động này được thiết lập để buộc tội phạm nhân và nhanh chóng trục xuất những người di dân, nhiều trong số họ đang tìm kiếm sự an toàn tại Hoa Kỳ. OLS đã vi phạm Hiến pháp, khuyến khích việc sử dụng quá mức về sắc tộc, kích thích việc giam giữ hàng loạt người da màu và thúc đẩy các lời lẽ bảo thủ cho da trắng gây tai hại cho TẤT CẢ người Texas.

HOẠT ĐỘNG CỦA OPERATION LONE STAR (OLS) ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

OLS TRÁI PHÁP LUẬT VỚI NGƯỜI DI DÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI DA MÀU. Dưới OLS, các quan chức Texas và Quân dự bị quốc gia đã quân sự hóa cộng đồng biên giới, nhằm mục tiêu và bắt giữ người di dân da đen và da nâu (nhiều người trong số họ đang hợp pháp thực hiện quyền tìm kiếm tỵ nạn), buộc tội họ về việc xâm phạm đất tư nhân, và sau đó giam giữ những người di dân này trong những trại giam của tiểu bang đã được chuyển đổi một cách tùy tiện thành những trại giam dành cho người di dân. Những cơ sở giam giữ này nổi tiếng với điều kiện không nhân đạo đối với những phạm nhân, chẳng hạn như chăm sóc y tế không đủ, thức ăn dơ bẩn, và lạm dụng từ phía nhân viên nhà tù.

LONE STAR OPERATION (OLS) TẠO RA MỘT HỆ THỐNG PHÁP LÝ RIÊNG BIỆT LÀM MẤT MẮT PHẨM GIÁ, SỰ TÔN TRỌNG VÀ QUYỀN LỢI HIẾN PHÁP CỦA NGƯỜI DI DÂN. Nhiều vụ bắt giữ dưới OLS là bất hợp pháp - có nhiều báo cáo cho thấy lực lượng chức trách đã hướng dẫn người di dân xâm phạm đất tư nhân chỉ để sau đó bắt giữ họ. Những phạm nhân di dân cũng [bị ép phải dời hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng trong nhà tù](#) trước khi có cơ hội nói chuyện với một thẩm phán hoặc giải quyết những [cáo buộc giả mạo](#) được đưa ra để chống họ. Thông thường, người di dân không được cung cấp tin tức căn bản về vụ án của họ hoặc quyền đi gặp luật sư. Kết quả là, họ thường bị ép buộc phải thú tội để đòi lấy sự giải thoát khỏi tù. Tuy nhiên, sau khi được ra khỏi tù, người di dân thường ngay lập tức bị chuyển giao tới cho các cơ quan di trú để tiếp tục giam giữ và trục xuất.

LÀM THẾ NÀO OPERATION LONE STAR ĐƯỢC TÀI TRỢ?

OLS LẠM DỤNG NGUỒN LỰC CỦA TIỂU BANG. Kể từ năm 2021, Thống đốc Abbott đã buộc tiểu bang lãng phí gần \$5 tỷ đô la để tài trợ cho OLS. Texas thậm chí đã chuyển \$1 tỷ đô la từ quỹ [viện trợ COVID-19](#) của liên bang để tài trợ cho kế hoạch OLS. Abbott đã chuyển tiền từ những cơ quan tiểu bang, [nhiều trong số đó đã lãng phí và thiếu nguồn lực](#), và số tiền lãng phí cho OLS dự định sẽ lên tới [\\$9 tỷ đô la](#) vào cuối năm 2024. OLS lấy [đi nguồn lực quan trọng từ những căn](#) thiết thực sự của cộng đồng, như trường học, nhà ở và trạm y tế.

TẠI SAO OPERATION LONE STAR BẤT HỢP PHÁP?

Dưới Hiến pháp Hoa Kỳ, chỉ có chính phủ liên bang mới có thể tạo ra và thi hành các luật pháp và chính sách di trú. Thống đốc Abbott đã nhiều lần tuyên bố rằng mục đích của OLS là nhằm vào, bắt giữ, tổng giam và trục xuất người di cư, điều này đã vi phạm [Điều khoản tối cao của Hiến pháp](#) cấm các tiểu bang tự tạo ra những chính sách thi hành di trú của riêng mình.

Từ năm 2021, những vi phạm pháp luật của OLS chỉ càng gia tăng. Vào mùa hè năm 2023, [các cảnh sát tiểu bang đã bắt đầu tách rời gia đình](#). Thống đốc Abbott cũng đã lập đặt dây kìm gai chết người và những cái phao dọc theo biên giới để ngăn chặn người di cư đang tìm kiếm nơi để tỵ nạn. Những hàng rào này [đã dẫn đến nhiều vụ chết chóc và thương tích](#). Một thẩm phán liên bang đã tuyên bố rằng những loại hàng rào làm bằng những cái phao là bất hợp pháp nhưng Thống đốc Abbott đã tranh đấu để giữ nguyên những loại hàng rào chết người đó.

Ngoài ra, theo Hiến pháp, tất cả các phạm nhân trong các vụ án hình sự (bất kể tình trạng pháp lý) đều có những quyền nhất định. Tuy nhiên, dưới OLS, nhiều quyền của các tội nhân di cư, như quyền tiến hành các thủ tục hình sự mà không chậm trễ và quyền được có luật sư, thường xuyên bị vi phạm.

OLS cũng vi phạm [Đạo luật Quyền Dân sự](#) vì nó có mục đích nhắm vào các nhóm người di cư da đen và da nâu (đa số là nam giới) dựa trên chủng tộc và nguồn gốc quốc gia của họ một

cách có chủ đích.

TẠI SAO HOẠT ĐỘNG LONE STAR CÓ HẠI CHO NHỮNG CỘNG ĐỒNG TEXAS?

OLS mở rộng hệ thống giam giữ và làm suy yếu những cố gắng để bảo vệ cộng đồng khỏi những tai hại và tàn nhân trong hệ thống pháp lý hình sự nói chung. OLS khuyến khích các quan chức chính phủ xử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và chống di cư, thúc đẩy nhóm tự vệ và quân dân tự vệ thực hiện bạo lực đối với người di cư. Ở nhiều vùng biên giới, cộng đồng đã bị quân đội và nhà chức trách áp đặt. [Dân Cư ngụ ở Texas báo cáo rằng họ đã bị phân biệt chủng tộc bởi nhà chức trách](#) và cộng đồng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về những vụ tai nạn xe gây ra bởi lực lượng lính cảnh sát của Texas. Ở những khu vực khác, [thường trú dân đã phản đối những hàng rào nguy hiểm như cái phao và dây kẽm gai](#) đang đe dọa sự bình yên của họ.

OLS cũng lãng phí nhiều tiền thuế của người dân Texas. OLS [đã tốn kém cho người đóng thuế \\$2.5 triệu đô la mỗi tuần](#) — trong khi đó tất cả những mục đích chính đáng của người dân Texas vẫn không được đáp ứng. Các nhà lập pháp Texas tiếp tục đề nghị những [đur luật quá khích](#) sẽ làm cho những thiệt hại của OLS trở nên cố định và gia tăng lãng phí và những nguy hiểm đối với những cộng đồng Texas.

LÀM THẾ NÀO OPERATION LONE STAR ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC CỘNG ĐỒNG NGOÀI TEXAS?

Nếu OLS không bị dừng lại, nó có thể trở thành một tiền lệ nguy hiểm cho các nhà lãnh đạo chống di cư tại các tiểu bang khác tạo ra các chương trình thi hành di cư do chính phủ liên bang dẫn đầu, vi phạm hiến pháp, nhắm mục tiêu vào những người da màu, dẫn đến thêm nhiều sự phân biệt đối xử và gây tổn thương cho tất cả những người sống trong những tiểu bang này. [Những thống đốc từ các tiểu bang khác cũng đã làm dung](#) nguồn lực của họ để gửi Quân dự bị quốc gia của họ để gia tăng quân sự và gây tổn thương đối với các cộng đồng Texas.

LÀM THẾ NÀO QUÝ VỊ CÓ THỂ GIA NHẬP VÀO ĐỂ CỐ GẮNG NGĂN CHẶN OPERATION LONE STAR?

Những người ủng hộ đang thực hiện những bước tại quốc gia, tiểu bang và địa phương để bảo vệ những người di cư và những người da màu bị bắt giữ dưới chương trình OLS có tính cách phân biệt chủng tộc. Một số hành động này bao gồm [đấu đầu với các cuộc bắt giữ bất hợp pháp](#), nộp đơn khiếu nại liên bang và [kêu gọi điều tra](#) về OLS.

Cho dù quý vị sống ở Texas hay nơi khác, quý vị có thể ủng hộ công việc quan trọng này bằng cách [gọi điện cho đại diện quốc hội địa phương của quý vị](#) và đòi hỏi một cuộc điều tra về chương trình OLS có tính phân biệt chủng tộc hoặc chia xẻ những tài nguyên này để chống lại những tin tức sai lệch có hại khác.

Để biết thêm chi tiết về cách gia nhập vào những cố gắng thúc đẩy này, vui lòng tìm vào [endlonestar.com](#) hoặc liên lạc với Carolina Canizales, Chuyên gia Chiến lược Texas cao cấp của ILRC, tại ccanizales@ilrc.org hoặc Priscilla Olivarez, Luật sư và Chiến lược gia Chính sách của ILRC, tại polivarez@ilrc.org.